

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๖**
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการนโยบาย	<p>คณะกรรมการนโยบายปรับระยะเวลาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็น ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ๓ หัวข้อสำคัญ คือ การรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมาย และการปรับปรุงพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ทันสมัย, การเพิ่มจำนวนผู้ชมด้วยความโดดเด่นและแตกต่าง และการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี</p>
๒. การแต่งตั้งกรรมการบริหารอื่นเพิ่มเติม	<p>คณะกรรมการนโยบายเห็นควรให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการบริหารอื่นเพิ่มเติม ๑ คน</p> <p>มติที่ประชุม ๑. แต่งตั้งรองศาสตราจารย์พัชรา โพธิ์ไพฑูริย์ เป็นกรรมการบริหารอื่น มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พ้นจากตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๙ ของพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. ๒๕๕๑ และ/หรือ เมื่อคณะกรรมการนโยบายมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น</p> <p>๒. รับรองมติที่ประชุมวาระนี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดทำประกาศแต่งตั้งตามข้อ ๑ เสนอประธานกรรมการนโยบายพิจารณาลงนามต่อไป</p>
๓. แผนบริหารกิจการ แผนงบประมาณ และแผนการจัดทำรายการของ ส.ส.ท. ปี ๒๕๖๗	<p>คณะอนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงินและการงบประมาณ ได้พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างแผนบริหารกิจการ แผนการจัดทำรายการ แผนงบประมาณ และตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจการ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเสร็จสิ้น และฝ่ายบริหารได้นำความเห็นของคณะอนุกรรมการมาพิจารณาปรับปรุงแผนดังกล่าวแล้ว จึงนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายได้ศึกษาเอกสารก่อนเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการนโยบายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และเนื้อหา พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างแผนการจัดทำรายการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแผนปี ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการนโยบาย</p>
๔. รายงานการติดตามการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบาย ไตรมาสที่ ๑-๓/๒๕๖๖	<p>ฝ่ายบริหารรายงานการติดตามการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบาย ไตรมาส ที่ ๑-๓/๒๕๖๖ โดยแบ่งเป็นวาระหรือมติที่คณะกรรมการนโยบายดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๘ เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ เรื่อง พร้อมกันนี้ การดำเนินการในหลายเรื่องที่คณะกรรมการนโยบายได้มีมติที่ประชุมและข้อเสนอแนะไว้ ฝ่ายบริหารได้แสดงไว้ในรายงานประจำไตรมาส หรือในการนำเสนอวาระต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ที่ประชุมมอบหมายให้รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี ให้คำแนะนำต่อการนำเสนอรายงานเรื่องการติดตามการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
<p>๕. ขอยยาระยะเวลาดำเนินการของคณะทำงานกร่างระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ</p>	<p>คณะทำงานกร่างระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มีวาระดำเนินการจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานภายใน ส.ส.ท. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาประกอบการปรับปรุงระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จึงขอยยาระยะเวลาดำเนินการออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้ขอยยาระยะเวลาดำเนินการของคณะทำงานกร่างระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเสนอ</p> <p>๒. รับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายในวาระนี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ขอยยาระยะเวลาดำเนินงานของคณะทำงานตามข้อ ๑ เสนอประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป</p>
<p>๖. รายงานงบการเงิน ไตรมาส ๒/๒๕๖๖</p>	<p>ฝ่ายบริหารนำเสนอรายงานงบการเงิน ไตรมาส ๒/๒๕๖๖ ประกอบด้วยสถานะทางการเงิน การใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยรายงานฉบับนี้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและให้ความเห็นแล้ว</p> <p>ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่ามีค่าใช้จ่ายหลายรายการเพิ่มขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารหาวิธีการลดค่าใช้จ่าย เช่น การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่คำนวณอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU (Time of Use Rate) ที่มีการคิดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ แบ่งเป็นช่วงที่มีผู้ต้องการใช้ไฟมากกับช่วงที่คนต้องการใช้ไฟน้อย รวมถึงการใช้ทรัพยากรของบุคลากร ส.ส.ท. ทั้งอุปกรณ์ และสถานที่ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบและชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส.ส.ท. ได้ใช้มิเตอร์ในการคำนวณค่าไฟฟ้าแบบ TOU แล้ว</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๗. ผังรายการ Thai PBS ช่องหมายเลข ๓ และ ALTV ช่องหมายเลข ๔ ไตรมาส ๔/๒๕๖๖</p>	<p>ฝ่ายบริหารนำเสนอผังรายการ Thai PBS ช่องหมายเลข ๓ และ ALTV ช่องหมายเลข ๔ ไตรมาส ๔/๒๕๖๖ และแผนสื่อสารเนื้อหาของทั้งสองช่องต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อรับทราบ</p> <p>ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้</p> <p>๑. ควรเปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวภาคสนามทดลองทำรายการและเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยตัวเองเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร</p> <p>๒. ควรประสานงานกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการนำเสนอเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ</p> <p>๓. ควรส่งเสริมกิจกรรมออนกราวด์เพิ่มมากขึ้นเพื่อขยายกลุ่มผู้ชมให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๘. การปรับโครงสร้างหน่วยงาน และการบริหารอัตรากำลังคน ใน แผนบริหารกิจการ ประจำปี ๒๕๖๗	<p>ฝ่ายบริหารขอหารือแนวทางการปรับโครงสร้างหน่วยงาน และการบริหารอัตรากำลังคน ซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพิจารณาพร้อมกับแผนบริหารกิจการ ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อไป</p> <p>ที่ประชุมเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานของ ส.ส.ท.เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความคุ้มค่ามากขึ้น การปรับโครงสร้างองค์การต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักการสื่อสารณะ โดยต้องคงภารกิจที่มีคุณค่าไว้</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>
๙. รับรองรายงานการประชุมและสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย	<p>รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และรับรองสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามที่ปรับแก้ไข</p>